

15 ธันวาคม 2558 หน้า 13

# กยท.เปิดสรรหา‘ผู้ว่าการ’ ขับเคลื่อนบริหารยางพาราทั้งระบบ

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยาง แห่งประเทศไทย ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้า ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยาง แห่งประเทศไทย เพื่อเข้ามาบริหารกิจการของ การยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย กำหนด พร้อมทั้งรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการ ในการบริหารกิจการของ การยางแห่งประเทศไทย

“สำหรับหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติเฉพาะ ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการบริหารธุรกิจ-ตลาด-อุตสาหกรรม รวมทั้ง ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบายรัฐ และตลาดยางพาราไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และลักษณะ

ธุรกิจในปัจจุบัน มีลักษณะเหมาะกับการเป็นผู้นำ และสามารถดำเนินการแปลงนโยบายที่ได้รับ มอบหมาย จากคณะกรรมการ ไปสู่การบริหาร กิจการยางหรือกิจการอื่นซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อองค์กร ในส่วนของคุณสมบัติทั่วไป รายละเอียด ขั้นตอนและเอกสารการสมัคร สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมใบสมัครได้ที่ WWW.RUBBER.CO.TH” นายเชาว์ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการ กล่าว เพิ่มเติมว่า บุคคลผู้สนใจสมัครคัดเลือกเข้า ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การยาง แห่ง ประเทศไทย เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2433-2222 ต่อ 147-148 โดยจะรับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.

15 ธันวาคม 2558 หน้า 8

## เกษตรกรถูกพาณิชย์บีบลดราคาปุ๋ยตามน้ำมันโลก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ จะเริ่มจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อนุมัติให้จ่าย 1,500 บาท/ไร่/ราย แบ่งเป็นเจ้าของสวน 900 บาท/ไร่ และคนกรีดยาง 600 บาท/ไร่ โดยเบื้องต้นจะจ่ายเงินส่วนของเจ้าของสวนยางพาราก่อน เพราะในส่วนนี้ทะเบียนเกษตรกรได้สำรวจเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่ในเรื่องของทะเบียนของคนกรีดยางที่ยังมีปัญหา

นอกจากนี้เตรียมหารือกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาข้อสรุปการลดราคาปุ๋ยเคมีสารเคมีเพื่อการเกษตร อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์เพื่อการเกษตร ตามนโยบายลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร หลังราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งน้ำมันถือเป็นต้นทุนแปรผันกับราคาปุ๋ยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่เกือบ 35 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เป็นการเบื้องต้น เพื่อหาทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต ในช่วงที่เกษตรกรมีรายได้น้อย

นี้ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร เบื้องต้นสรุปการลดราคาปุ๋ยลงอยู่ที่ราคาถูกลง 10-30 บาท/ถุง (ถุงละ 50 ก.ก.) หรือลดราคาปุ๋ย 200-600 บาท/ตัน แล้วแต่สูตรปุ๋ย และปุ๋ยบางสูตรเอกชนก็ยืนยันว่าลดราคามากแล้ว ไม่สามารถลดลงได้อีก

“การหารือกับกระทรวงพาณิชย์และพ่อค้าปุ๋ย ถือเป็นการทำงานมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยการขอความร่วมมือจากพ่อค้าปุ๋ยลดราคาลง โดยปุ๋ยที่ใช้หว่านข้าวราคาจะลดลงถูกลง 10-30 บาท แต่ปุ๋ยสำหรับพืชไร่จะลดลงถูกลง 10 บาท”

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการส่งออกข้าวของไทยว่า ขณะนี้ผลผลิตข้าวหอมมะลิเริ่มน้อยลง ทำให้ราคาข้าวดีขึ้น ขณะที่การส่งออกข้าวของไทยล่าสุดส่งออกได้รวมกว่า 9.2 ล้านตัน และคาดว่าในสิ้นปีนี้จะส่งออกถึง 10 ล้านตัน มูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี มากถึง 3.5 ล้านตัน มูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าการขายแบบจีทูจีได้ปริมาณมากที่สุดเป็นประวัติการณ์



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

## กยท.ยกเลิกสัญญาซื้อ-ขายยางพารากับบริษัทจีนแล้ว (15/12/2588)

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุถึงความคืบหน้าเรื่อง การซื้อขายยางพาราว่า การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ได้ยกเลิกสัญญาการขายยาง กับ บริษัท ไท่หนาน ไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทดังกล่าว ไม่สามารถรับซื้อยาง ตามสัญญา ในข้อตกลง สัญญาการซื้อขายระหว่างกัน ที่มีการลงนามสัญญาไปเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2557

ทั้งนี้ บริษัทไต้หวัน ทำสัญญาซื้อขายยาง ในสัญญาแรก 2.1 แสนตัน โดยต้องรับมอบยางให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งที่ผ่านมา บริษัท รับยางได้เพียง 30,000 ตันเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสัญญาแนบท้ายที่จะต้องซื้อยางในโครงการมูลภัณฑ์กันชนจำนวน 2 แสนตัน ซึ่งทางบริษัทไต้หวันรับยางได้เพียง 5,000 ตัน ซึ่งสัญญาที่ 2 จะต้องรับยางทั้งหมดภายใน พฤษภาคม 2559 ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริษัทไต้หวันละเมิดสัญญา ไม่สามารถรับมอบยางได้ ดังนั้นจึงยกเลิกสัญญาดังกล่าว พร้อมให้มีการปรับค่าเสียหาย

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นบริษัทไต้หวันต้องจ่ายค่าปรับจำนวนกว่า 80 ล้านบาท ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้ดำเนินการฟ้องร้อง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายฐานทำให้เสียโอกาสในการตกลงซื้อขายยางพารา โดยขณะนี้ราคาขายพาราตกลงมาที่กิโลกรัมละ 41 บาทเท่านั้น ส่วนยางที่อยู่ในสต็อกขณะนี้มียูอยู่ 365,000 ตัน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อระบายยางพาราในสต็อกเร็วที่สุดต่อไป

ที่มา MGR Online (09/12/58)





การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

## ลุยแก้ปัญหาเอง! ชสยท.ส่งหนังสือขอนายกฯหนุน G to G ขยายวงให้เงิน

(15/12/2558)

ลุยแก้ปัญหาเอง! ชสยท.ส่งหนังสือขอนายกฯหนุน G to G ขยายวงให้เงิน

เกษตรกรชาวสวนยางขอลุยแก้ปัญหาราคายางเอง ส่งหนังสือถึงนายกฯขอให้ อดท.เป็นเจ้าภาพซื้อ ขยายวงแบบ G to G กับเงิน โดยชุมนุมเกษตรกรชาวสวนยางจะเป็นผู้หาสินค้าส่งเงินด้วยตัวเอง พร้อมขอ 3,000 ล้านบาทตั้งโรงงานล้อยาง

ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตัวหนึ่ง ที่เป็นปัญหายืดเยื้อต่อเนื่องมาหลายปีได้แก้ปัญหาราคายางพารา ตกต่ำ จากจุดสูงสุดที่ 140 กว่าบาท ลดลงเหลือกิโลกรัมละ 30 กว่าบาท ซึ่งรัฐเองก็พยายาม หาทางแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ โดยที่ผ่านมามีผลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเองก็มี แนวคิดให้ลดพื้นที่ปลูกยาง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการบุกรุกอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งการสร้างโรงงาน ที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งจะมีผลทางด้านจิตวิทยาในการใช้ยางพารามาทำผลิตภัณฑ์มากขึ้น รวมถึงให้มีการรวมองค์กรต่างๆ ได้แก่ องค์กรสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ สวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ขึ้นเป็น การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 ก.ค.58 ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

ความน่าสนใจของ การแก้ปัญหาราคายางพาราครั้งนี้ของรัฐบาล มีสิ่งที่น่าสนใจคือ แม้จะมีการ รวมองค์กรเกี่ยวกับการดูแลยางเข้าไว้ด้วยกัน และดูเหมือนจะเป็นทิศทางการแก้ปัญหายางพารา ได้ดี

กลับพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกยาง อาจไม่ได้คิดเช่นนั้น และเดินหน้าแก้ปัญหาราคายางตกต่ำของพวกเขาเอง



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

- 2 -

นาย เพิก เลิศวังพง ประธานที่ปรึกษา ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่  
วันนี้ (8 ธ.ค.58) ทางชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสยท.) ได้รวมตัวกันและ  
ทำหนังสือส่งถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแก้ปัญหาราคายาง โดย  
ขอให้รัฐเป็นเจ้าของในการทำข้อตกลงร่วมกับรัฐวิสาหกิจของจีน 2 แห่งในการค้ายางพารา  
รัฐวิสาหกิจไทย-จีน และชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในรูปแบบ G to G

"ปัญหา คือ กยท. หรือการยางแห่งประเทศไทยควรรวมในภาวะที่ไม่ควรจะรวมตัวกัน แต่ควรจะ  
เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรก่อน เพราะอยู่ในภาวะวิกฤต แต่การควรรวมครั้งนี้ทำให้การแก้ปัญหาราคา  
ยางของเกษตรกรทำได้ล่าช้า เพราะงานหลายอย่างยังไม่มี การขับเคลื่อน" นายเพิก กล่าว

ที่สำคัญคือพบว่าผู้บริหาร กยท. ในเวลานี้มีการไปทำสัญญาร่วมกับจีนเช่นกัน มีทั้งการเสนอซื้อ  
เครื่องจักร และมีการเซ็นสัญญาขายยางให้ประเทศจีน 2 แสนตัน

นายเพิกกล่าวว่า สัญญาที่พบพิรุณมากมายว่าอาจเป็นสัญญาเอื้อนายทุน

"ใน สัญญาระบุว่าต้องเป็นยางใหม่ อายุไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น ที่จะขายให้จีน 2 แสนตัน และยัง  
ระบุอีกว่าจะขายในบริษัท 5 เสือเท่านั้น เราสงสัยมากกว่าทำไมไม่เอายางเก่าที่มี 4 แสนตันไปขาย  
เพราะตรงนี้ถึงช่วยเกษตรกรได้จริง" นายเพิก กล่าว

ดั่ง นั้น ตอนนี้สิ่งที่ ชสยท. จะทำคือ ได้ส่งตัวแทนไปติดต่อกับบริษัทรัฐวิสาหกิจจีน เพื่อทำการขาย  
ยางให้จีนโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ที่สำคัญคือต้องพึ่งรัฐบาลให้เป็นตัวกลางให้ในการทำ  
สัญญาแบบ G to G โดยจะไม่ผ่าน กยท.



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 3 -

"เราจะขอให้รัฐใช้ อดท.เป็นคู่สัญญา ไม่ใช่ กยท. เพราะไม่ไว้วางใจ การทำสัญญาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเป็นสัญญาที่เอื้อประโยชน์นายทุนมากกว่า เกษตรกร" นายเพิก กล่าว

โดย ชสยท.จะเป็นผู้หาทางของเกษตรกรนำส่งให้รัฐวิสาหกิจจีนเอง ซึ่งโดยเบื้องต้นได้มีการติดต่อไว้แล้ว 2 แห่งคือ 1.PEUNG GRAIN GROUP และ 2.CMFC

นอกจากนี้ยังเตรียมที่จะเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งโรงงานยางล้อ เพื่อนำยางของเกษตรกรมาผลิต ขายให้ผู้บริโภคคนไทยในราคาถูกลงกว่าท้องตลาด โดยจะเสนอของบประมาณ 3,000 ล้านบาท เพราะเชื่อว่าดีว่าการที่รัฐจะเอาเงินไปแจกจ่ายหัวให้เกษตรกรผู้เดือดร้อน

"ทาง ชสยท.ต้องการทำจริง ไม่ค้ำน กยท. แต่เมื่อสัญญามีข้อพิรุณมาก ก็จะไม่ค้ำค้ำน แต่ขอทำเอง ขอหาแนวทางรอดของเกษตรกรด้วยตนเอง วันนี้เราขอแค่รัฐช่วยการันตีแค่นั้น" ประธานที่ปรึกษา ชสยท.กล่าว

คง ไม่บ่อยครั้งนักที่เราจะเห็นการชุมนุมเรียกร้องของชาวสวนยางในแนวรุกขนาดนี้ แต่ที่ต้องจับตามองคือท่าทีของรัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร เมื่อองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาวสวนยางถูกมองว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุด และมีผลประโยชน์ทับซ้อน?

ที่มา PPTV HD (08/12/2558)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

## "ฉัตรชัย" เตรียมเสนอ ครม. สัปดาห์หน้า ขอกู้เงิน ธ.ก.ส. 1.3 หมื่นล้าน จ่ายสวนยาง (15/12/2558)

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ จะเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานุมัติให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนำมาจ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง 1,500 บาท/ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่

ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส. มาจ่ายไปก่อน เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถจัดสรรเงินจากกองทุนส่งออกยาง (เงินเชส) ที่ กยท. เป็นผู้ดูแลไปจ่ายให้ชาวสวนยางและผู้กรีดยางได้ เนื่องจากการจัดตั้งคณะกรรมการ กยท. ยังไม่แล้วเสร็จ

"หากกองทุนสามารถเดินหน้าทำงานได้แล้ว ก็จะมีการนำเงินกองทุนมาจ่ายคืนให้ ธ.ก.ส. ในปีงบประมาณ 2560" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เผยว่า ครม. ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง และอนุมัติกรอบวงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท โดยผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องทำสวนยางในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งครอบคลุมชาวสวนยาง 8.5 แสนครัวเรือน

ที่มา โพสต์ทูเดย์ (11/12/58)



15 ธันวาคม 2558 หน้า 8

## ทหารชุมพรร่วมกับชาวบ้านสร้างฝายมีชีวิต ชุมชนเกษตรกรในลำคลองวิสัยบ้านเขาหลัก



ทหารร่วมกับชาวบ้านสร้างฝายชะลอน้ำในลำคลองวิสัย บ้านเขาหลัก ตามโครงการ “ฝายมีชีวิต พล.ร.5” โดยยึดตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการเกษตร และคืนความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าต้นน้ำ

พ.ท.ชาคริต ห้างหลัง ผบ.ป.พัน.25 มทบ.ที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร กล่าวว่า ลำห้วยโครงการ “ฝายมีชีวิต พล.ร.5” โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 นำทหารจำนวน 50 นาย ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นตามความต้องการของหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่บ้านเขาหลัก หมู่ 9 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร เพื่อเป็นการส่งเสริม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาป่าไม้ จากเดิมที่เป็นเพียงลำคลองตามธรรมชาติ เมื่อสร้างฝายเสร็จสมบูรณ์จะสามารถช่วยลดอัตราการไหลหรือการชะลอความเร็วของน้ำ และยังช่วยยับยั้งการพังทลายของหน้าดินริมตลิ่ง ยามหน้าแล้งสามารถมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับให้ประชาชนทำการเกษตร ส่วนด้านล่างของฝายก็มีน้ำไหลลงเลี้ยงตลอดลำคลองอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้ดินชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ-สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ก็ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้ ฝายที่สร้างขึ้นเป็นฝายแบบไม่ถาวร ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก เช่น ไม้ไผ่ ก้อนหินที่อยู่เดิมจากในลำคลอง

จึงเป็นที่มาของโครงการ “ฝายมีชีวิต พล.ร.5” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 โดยกำลังพลกองร้อยปืนใหญ่ที่ 2 ซึ่งเป็นกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้กำลังพลกองทัพบก หนึ่งกองร้อยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนทั่วม่วงที่ ทุกครั้งที่เผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย

นายเจิมศักดิ์ ชื่นเกาะสมุย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขาหลัก เล่าว่า หลายปีที่ผ่านมา บ้านเขาหลักและหมู่บ้านใกล้เคียงประสบปัญหาเรื่องน้ำในคลองวิสัยไม่พอใช้ในการทำการเกษตร เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ปลูกปาล์ม

น้ำมัน ยางพารา และปลูกผลไม้ เช่น มังคุด ทุเรียน ลองกอง ยามหน้าฝนมีปริมาณน้ำมากไหลแรงลงสู่ปลายน้ำแม่น้ำสวีหมด พอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำใช้ เพราะไม่มีฝายชะลอน้ำต้องซื้อน้ำทุกปี ซึ่งเป็นการลงทุนที่สูง ก่อนทหารจะเข้ามาช่วยเหลือ และเริ่มโครงการฯ น.ส.วันลี ชื่นเกาะสมุย ทานสาว ได้ชักชวนพร้อมกับทำหนังสือยื่นไปยัง มณฑลทหารบกที่ 44 (มทบ.) ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร และได้การตอบกลับมาจาก พ.ท.ชาคริต อนุมัติโครงการ ฝายมีชีวิต พล.ร.5 “ผมและชาวบ้านทุกคนดีใจมากครับ มาถึงวันนี้โครงการใกล้แล้วเสร็จ โดยมีกำลังทหารกว่า 50 นาย มาช่วยออกแบบ และสร้าง พร้อมด้วยกำลังชาวบ้านมาช่วยกันอีกแรง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ไม่รังเกียจในยามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หวังว่าอนาคตฝายชะลอน้ำในคลองวิสัย กลับมาหล่อเลี้ยงชุมชนชีวิตเกษตรกรอีกครั้ง”

โครงการ “ฝายมีชีวิต พล.ร.5” ฝายชะลอน้ำ บ้านเขาหลัก จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดผู้กล้าคิดริเริ่ม เดินเครื่องจนประสบความสำเร็จ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำไม่ใช่เพียงชุมชนบ้านเขาหลัก แต่ทุกชุมชน ทุกหมู่บ้านที่อยู่ริมคลองวิสัย โดยมีต้นน้ำอยู่ติดกับอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ซึ่งห่างจากบ้านเขาหลักไม่กี่กิโลเมตร ส่วนปลายน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสวี และทะเลอ่าวไทย

**ชูศักดิ์ ตระหง่าน/ชุมพร**



15 ธันวาคม 2558 หน้า 23

### ราคายาง

ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท/กก.

ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559

กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	47.50	47.25	47.70	47.45
ชั้น 2	46.90	46.65	47.10	46.85
ชั้น 3	46.35	46.10	46.55	46.30
ชั้น 4	46.05	45.80	46.25	46.00
ชั้น 5	45.60	45.35	45.80	45.55

ยางแท่ง

STR5L	45.00	44.75	45.20	44.95
STR20	42.15	41.90	42.35	42.10
น้ำยางชั้น 60% (Concentrated Latex 60%)	30.00	29.75	30.20	29.95

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

14 ธันวาคม 2558 หน้า C 1

## ดันระนองฮับ ขนส่งทางเรือ

**พรสวรรค์** เอกชนอื้อนรัฐดันท่าเรือระนองฮับ  
ขนส่งสินค้าฝั่งอันดามัน พร้อมผลักดันเป็นเขต  
เศรษฐกิจพิเศษด้วย

นางสุดาพร ยอดพินิจ ประธานกรรมการ  
หอการค้าจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า หอการค้า  
ระนองจะเสนอให้ภาครัฐผลักดันท่าเรือระนองเป็น  
ท่าเรือขนส่งสินค้าสำคัญในฝั่งทะเลอันดามัน  
เนื่องจากเห็นว่าท่าเรือระนองสามารถเชื่อมเส้น  
ทางการเดินเรือกับประเทศเพื่อนบ้านได้ เป็นการ  
เปิดประเทศไทยสู่ฝั่งตะวันตก ซึ่งจะไม่ได้เกิด  
ประโยชน์เฉพาะแค่ จ.ระนอง เท่านั้น แต่จะเป็น  
ประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ

“ต้องการให้มีการผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง  
เพราะท่าเรือระนองมีทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์  
ที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นท่าเรือที่มีความพร้อมที่สุดใน  
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมถึงภาคเอกชน โดยเฉพาะ  
สายการเดินเรือต่างก็ให้ความสนใจและ  
พร้อมที่จะเข้ามาลงทุน หากรัฐบาลให้สิทธิพิเศษ  
บางประการที่จะส่งผลต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกลง”  
นางสุดาพร กล่าว

ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนยังต้องการให้รัฐบาล  
ผลักดันให้ จ.ระนอง เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย  
เนื่องจากคาดหวังว่าจะทำให้ จ.ระนอง มีจุดเด่น  
มากขึ้น ซึ่งจะเป็นเหตุผลจูงใจและดึงดูดให้กลุ่ม  
ทุนสายเดินเรือเข้ามาใช้บริการที่ท่าเรือระนอง  
มากขึ้น

ด้าน นายพิชัย มนะสุทธิ์ ประธานกรรมการ  
หอการค้าจังหวัดตรัง กล่าวว่า หอการค้าตรังและ  
หอการค้าจังหวัดในภาคใต้ จะผลักดันให้รัฐบาล  
สนับสนุนหรือลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา  
เป็นผลิตภัณฑ์แทนการขายยางแผ่นดิบและ  
น้ำยางสดไปต่างประเทศ เพื่อให้ราคายางพาราที่  
ขณะนี้ตกต่ำมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ  
โดยรัฐบาลต้องเอาใจจริงเอาใจแก้ปัญหาการค้าอย่าง  
เป็นระบบ มีแผนที่ชัดเจนในการดำเนินการ

นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดตรังต้องการให้  
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร  
ที่พักผู้โดยสารและขยายรันเวย์สนามบินตรัง เพื่อ  
รองรับเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำที่บินตรงมาจาก  
ต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้การค้าการลงทุนและการ  
ท่องเที่ยวใน จ.ตรัง และภาคใต้เติบโต ■







15 ธันวาคม 2558 หน้า 8

## กระบอก 8 หน้า

### ว่าด้วย...ราคาน้ำมันโลกดิ่ง

หรือว่า!! ราคาน้ำมันโลกจะดิ่งลงไปถึง 20 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลอย่างที่สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินชื่อดังระดับโลกรายหนึ่งในฝั่งอเมริกา พยากรณ์ไว้เมื่อต้นปี 2558 จริงๆ!!! เป็นคำตามทีสภาคาแฟแถวคิววาสี ซึ่ง "มิสเตอร์พี" มีไปนั่งแจมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา วิพากษ์กันอย่างเข้มข้นหลังจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันหลักของโลก (โอเปก) ตัดสินใจไม่ลดกำลังการผลิตน้ำมันลง ในการประชุมเมื่อปลายเดือน พ.ย.ที่ผ่านมาแม้ว่าราคาน้ำมันดิบโลกจะดิ่งลงต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันดิบโลกซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 35 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

ใครจะเชื่อว่าภายในเวลาไม่กี่ปี ราคาน้ำมันดิบโลกที่เคยพุ่งไปสูงสุดประมาณ 110 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล จะลดลงมากได้รุนแรงขนาดนี้ ส่งผลให้กำไรทั้งของประเทศผู้ผลิตน้ำมัน และบริษัทน้ำมันทั่วโลกดูบอบช้ำรวดเร็ว บางประเทศที่เคยใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ ถึงขั้นต้องรัดเข็มขัด ประหยัดกันไส้กัวยเลยทีเดียว

ทั้งนี้ อีกหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงต่อเนื่อง คือการประกาศเดินเครื่องผลิตพลังงานจากทรัพยากรน้ำมันชั้นหินดินดานเพิ่มมากขึ้น ทั้งการผลิตก๊าซธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน (shale gas) และการผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (shale oil) ของสหรัฐฯ เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่พบเทคโนโลยีการผลิตที่ต้นทุนต่ำลงและไม่มีปัญหาด้านมลพิษ

ทำให้เกิดกระแสข่าวว่าสหรัฐฯซึ่งจะลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศลงเรื่อยๆและอาจไม่นำเข้าเลยในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือสิ้นปี 2035 หรือปี พ.ศ.2578 และที่น่าสนใจคือ อีก 2 ประเทศที่มีการค้นพบ shale oil และ shale gas ในปริมาณที่สูงคือ อีก 2 มหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่ จีน และรัสเซีย

สำหรับประเทศไทยนั้น การลดลงของราคาน้ำมันน่าจะเป็น "ข่าวดี" ของคนใช้รถและภาคอุตสาหกรรมแต่เป็น "ข่าวร้าย" ของเกษตรกรไทย โดยเฉพาะชาวสวนยางพาราและราคาสินค้าเกษตรอื่นๆที่อ้างอิงราคาสินค้าเกษตรโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตามราคาน้ำมัน

ยิ่งแนวโน้มราคาน้ำมันโลกยังเป็นขาลงอยู่อย่างนี้ โอกาสที่ราคาสินค้าเกษตรของไทยจะกลับมาเป็นขาขึ้นก็คงยากลำบาก ขณะที่น้ำมันน้อย ก๊าซแฉ่ง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่รบกวนการทำมาหากินของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม มองโลกจากอีกด้าน โอเปกยังเชื่อว่าในปี 2016 หรือปีหน้า ราคาน้ำมันจะถึงจุดต่ำสุด และค่อยๆปรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปริมาณการผลิต shale oil ของสหรัฐฯในเดือน ธ.ค.นี้ ที่คาดว่าผลิตลดลงมากที่สุด โดยสำนักงานข้อมูลพลังงานของสหรัฐฯ (อีไอเอ) ประเมินว่าราคาน้ำมันยังจะปรับขึ้นเป็น 80 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ภายในปี 2020 เพราะโดยราคาน้ำมันที่ต่ำมากในขณะนี้ จะเพิ่มความต้องการน้ำมัน และบีบให้ผู้ผลิตน้อยลง

ขณะที่นักวิเคราะห์บางรายในด้านสุดโต่งมองว่า หากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย หรือไอซิส กับมหาอำนาจโลกอื่นรุนแรงขึ้น จะเป็นโอกาสผลักดันราคาน้ำมันดิบโลกให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เหรียญมีสองด้านเงินใด เศรษฐศาสตร์ย่อมไม่มีด้านเดียว ปี 2559 ราคาน้ำมันดิบโลกจะดิ่งลงอีกหรือเพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคนไทยทั้งสิ้น และเป็นอีกความผันผวนของโลกที่ต้องเตรียมรับมือ.

มิสเตอร์พี



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วน  
ใหญ่ปรับตัวลดลง 14 ธ.ค. 2558

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย  
วิธีการประมูล ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีราคาดังต่อไปนี้

- ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 38.59 บาท
- ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5 % กิโลกรัมละ 38.09 บาท
- ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 37.00 บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 40.63 บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 39.49 บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 38.80 บาท
- ยางฟอง กิโลกรัมละ 38.92 บาท
- ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 36.72 บาท

มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช รวม 392,000 กิโลกรัม

#### วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจำวัน

- ยางแผ่นดิบ ปรับลดลง 43 สตางค์ ต่อ ก.ก.
- ยางความชื้น ปรับเพิ่มขึ้น 17 สตางค์ ต่อ ก.ก.
- ยางแผ่นรมควัน ปรับลดลง 14 สตางค์ ต่อ ก.ก.
- ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ปรับลดลง 30 สตางค์ ต่อ ก.ก.
- น้ำยางสด ราคา ก.ก. ละ 34.40 บาท ปรับลดลง 35 สตางค์ ต่อ ก.ก.



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

- 2 -

### ราคายางตลาดล่วงหน้า

- ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอขายอยู่ที่ 45.50 บาท ปรับลดลง 69 สตางค์ ต่อ ก.ก.
- ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 64.10 บาท ต่อ กก. ปรับเพิ่มขึ้น 14 สตางค์ ต่อ ก.ก.
- ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 47.53 บาท ต่อ กก. ปรับลดลง 42 สตางค์ ต่อ ก.ก.

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐแหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช





**NNT**

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

Rubber Authority of Thailand [ RAOT ] News

**ข่าวเกษตร**



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th)

## ม.อ.นำยางพาราปูพื้นลานกีฬาและสนามฟุตบอล เพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพาราในช่วงเวลาที่ราคายางตกต่ำ

14 ธ.ค. 2558



รองศาสตราจารย์อาชีวิน แกสमान ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สถาบันฯ กำลังสร้างความเป็นรูปธรรมสำหรับการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จากยางพารา เพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนในวงกว้างและเพื่อเพิ่มมูลค่าของยางพาราในช่วงเวลาที่ราคายางตกต่ำ โดยหนึ่งในการใช้ประโยชน์ดังกล่าวคือการนำยางพาราไปเป็นผลิตภัณฑ์ปูพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต และโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตอีก 5 โรงเรียน เช่น โรงเรียนรุดมวิทย์ที่ปัตตานี โรงเรียนบ้านหัวหมากลาง อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วใน 2 แห่งคือ สนามกีฬาของวิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ ลานกีฬาอเนกประสงค์พื้นยางพารา สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบและตัวขับเคลื่อนให้เห็นว่ายางพาราสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เพื่อผู้ประกอบการ กลุ่มสหกรณ์หรือเอกชน จะได้นำไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ เป็นการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบและแรงงานในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ซึ่งเมื่อก่อนเกษตรกรขายยางในรูปแบบของวัตถุดิบ แต่หากนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 5-6 เท่า และเป็นราคาที่เสถียรไม่ขึ้นลงเหมือนที่ผ่านมา

- 2 -

นอกจากนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาริวิจัย เนื่องจากลานกีฬาในทุกวิทยาเขตแม้จะมีสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นที่เหมือนกัน แต่จะมีการติดตามศึกษาริวิจัย เพื่อประเมินความทนทานของการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน โดยสนามที่วิทยาเขตปัตตานีเป็นสนามกลางแจ้ง ส่วนที่วิทยาเขตหาดใหญ่เป็นสนามกีฬาในร่ม เพื่อตอบโจทย์ของผู้ต้องการจะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีองค์ความรู้ที่สามารถทำให้เกษตรกรสามารถนำไปพลิกผันตนเองจากภาคเกษตรกรรมเป็นภาคเกษตรอุตสาหกรรม สร้างรูปแบบของเกษตรอุตสาหกรรมให้ครบวงจร โดยมองว่าจะต้องทำในรูปแบบของเครือข่าย จึงได้มีการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรอุตสาหกรรมยางพารา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นเครือข่ายการขับเคลื่อนการผลิตและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การให้คำแนะนำปรึกษาซึ่งกันและกัน การร่วมกันส่งออกวัตถุดิบ "เราอยากให้เป็นความร่วมมือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่น ไม่อยากให้ส่งจากส่วนกลาง เพื่อไม่ให้เงินออกนอกพื้นที่ ในกรณียางปูพื้นสนามกีฬานี้ปัจจุบันยังใช้ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดสตูลซึ่งมีความพร้อมในการผลิต แต่ในอนาคตหากแต่ละจังหวัดสามารถผลิตเองได้ก็จะใช้ของท้องถิ่น แต่ขอให้พยายามสร้างอัตลักษณ์ไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำกัน

รวมถึงพิจารณาการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เกิดความหลากหลายและลดปัญหาการแข่งขันกันเองราคา ก่อนนี้ ยังไม่มีใครให้ความสนใจเรื่องนี้มากนัก แต่เมื่อมีการทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสนามต้นแบบ ตอนนี้เริ่มมีคนสนใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลซึ่งมีนโยบายในการเพิ่มมูลค่ายางโดยการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะมองเห็นและให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง" รองศาสตราจารย์อาชีวิน กล่าว

## ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤษอุดมผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐแหล่งที่มา : สวท.สงขลา



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

### ราคาสินค้าเกษตรรายวัน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 00:00:09 น.

รายการสินค้า ราคา / หน่วย

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 11,000.00 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด 9,500.00 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 15% 7,500.00 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า : ความชื้น 25% 6,200.00 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) 2.25 บาท/กก.ผล

ปาล์มน้ำมัน (น้ำหนักมากกว่า 15 กก.) 4.50 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 39.59 บาท/กก.

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% 8.20 บาท/กก.

สุกร 64.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ 35.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ 260.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก. 181.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน 11.70 บาท/กก.

\*ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร





การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ภาวะยาง AFET: ราคาอ่อนข้างนี้้ง-วอลุ่มน้อย รอดิตตามผลประชุม FOMC-BOJ ในสัปดาห์นี้

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 17:13:20 น.

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 4.26 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 18 สัญญา ลดลงจากการซื้อขายครั้งก่อน 52 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส พีวเจอร์ส จำกัด ระบุว่า วันนี้ราคายางอ่อนข้างนี้้ง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคายางพาราตลาดล่วงหน้า 3 ตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกัน โดย SHFE เซี่ยงไฮ้ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนที่ TOCOM ประเทศญี่ปุ่น และ AFET ปรับตัวลดลง ตลาดยังขาดปัจจัยใหม่มากระตุ้นตลาด อีกทั้งมีแรงกดดันจากราคา WTI ที่ยังปรับตัวลงต่อและค่าเงินเยนที่กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ คือ รอดิตตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และกรณีธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นเพิ่มเติมหรือไม่ ขณะที่ตัวเลขสต็อกยางจีนประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค.อยู่ที่ 220,316 ตัน เพิ่มขึ้น 18,759 ตัน (9.31%) ทั้งนี้ ทิศทางราคายาง AFET sideway ระหว่าง 50-48 บาท แนวต้าน 52/50 บาท แนวรับ 48.0/47.4/45.5 บาท ส่วน TOCOM หากมีการดึงขึ้นมาแต่ถ้าไม่ผ่าน 170-175 ยังมองว่าลง ขณะที่ SHFE ถ้าขึ้นมาไม่ผ่าน 11000 คาดว่ายังลงต่อ ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,218 สัญญา ลดลง 12 สัญญา

### ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

JAN 16 44.50 44.00 4

FEB 16 45.50 - 0

MAR 16 46.40 - 0

APR 16 47.00 47.00 2

MAY 16 48.00 - 0

JUN 16 48.50 48.50 12

JUL 16 49.00 - 0

รวม 18

อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล:



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 14:31:20 น.

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันปรับตัวสูงขึ้นทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีปัจจัยบวกจากสภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีความต้องการซื้อ หลังจากที่ขาดแคลนวัตถุดิบในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงจากความกังวลของนักลงทุนเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนนี้ ประกอบกับราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลง

ราคาที่ยกขตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.13 บาท เพิ่มขึ้นจาก 37.72 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.41 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.63 บาท เพิ่มขึ้นจาก 37.22 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.41 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.10
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.13 บาท เพิ่มขึ้นจาก 36.72 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.41 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.26 บาท เพิ่มขึ้นจาก 19.65 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.61 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.55 บาท เพิ่มขึ้นจาก 17.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.42 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.45
6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.32 บาท เพิ่มขึ้นจาก 33.79 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.53 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.57



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ชื่อขายลวงหน้าส่งมอบเดือนมกราคม 2559

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.83 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.74 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.09 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.68 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.59 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.09 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.58 บาท ลดลงจาก 30.65 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.07 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.23

ณ ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.25 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.49 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.76 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.10 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.34 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.76 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.33 บาท ลดลงจาก 30.40 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.07 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.23

2. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคายางพาราชื่อขายลวงหน้า ณ เดือนธันวาคม ตลาดลวงหน้าสิงคโปร์และตลาดโตเกียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ค่าเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่า สต?อคยงจีน ณ ตลาดเซี่ยงไฮ้?อยู่ที่ระดับลดลง จึงมีการซื้อเพิ่มขึ้น รวมทั้งธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามปัจจัยลบได้แก่ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ภายในเดือนธันวาคมนี้ และแนวโน้มราคาน้ำมันมีทิศทางลดลง





การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th).

- 3 -

ยางแผ่นรมควันชั้น 3

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 129.27 เซนต์สหรัฐฯ (46.09 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 126.50

เซนต์สหรัฐฯ (45.01 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.77 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.19

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 164.23 เยน (47.30 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 162.30 เยน

(46.67 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.93 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19

--ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ 7-13 ธ.ค. 2558--



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 [www.rubber.co.th](http://www.rubber.co.th)

## สภาไตรภาคียางต้นแผน'จำกัดส่งออก' (15/12/2558)

กรม.อนุมัติเพิ่ม5พันล้านสินเชื่อชาวสวนยาง

"สภาไตรภาคียาง"ไฟเขียวใช้มาตรการจำกัด การส่งออก เร่งบริษัทร่วมทุนยาง 3 ประเทศศึกษาภายใน 1 เดือน "ฉัตรชัย"ผุดไอเดียเดี่ยวประกวดนวัตกรรมระดับโลก พร้อมต้นตั่งตลาดกลางภูมิภาคซื้อขายจริง รายงานข่าวจากการประชุมสภาไตรภาคียางพารา(ITRC) ที่อินโดนีเซียเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีพล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ระบุว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่แนวโน้มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

3 ประเทศทั้งไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เห็นชอบร่วมกันที่จะให้ใช้มาตรการจำกัดการส่งออก(AETS) โดยบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCO) จะศึกษาแนวทางและปริมาณการส่งออกที่เหมาะสมของแต่ละประเทศให้ แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อเริ่มใช้มาตรการต้นปี 2559 นอกจากนี้เพื่อให้เกิดการสร้างเสถียรภาพต่อราคายางในภาพรวม ที่ประชุมเห็นชอบให้ยุติการขยายพื้นที่การปลูกยาง โดยกำหนดให้ทุกประเทศรวมกันขยายพื้นที่ได้ไม่เกิน 2 ล้านไร่เท่านั้น พล.อ.ฉัตรชัยได้เสนอในที่ประชุมว่า ทุกประเทศควรมีการศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการใช้ยางพาราให้มากขึ้น จากปัจจุบัน ที่ยางส่วนใหญ่จะมุ่งใช้เฉพาะอุตสาหกรรม ยานยนต์เป็นหลัก กรณีที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไม่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ จึงส่งผลกระทบต่อราคายางที่เกษตรกรได้รับไปด้วย และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดนวัตกรรมดังกล่าว IRCO ควรจัดประกวดผลงานระดับโลก ส่วนหนึ่งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจเข้าร่วมและมีการใช้ยางมากขึ้นด้วย

อีกทั้งทุกประเทศควรเพิ่มปริมาณการใช้ ในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งในส่วนของไทยมี เป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณการใช้เป็น 10% จากปัจจุบัน มีการใช้อยู่ 5 % ของปริมาณผลผลิต โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมในปี 2559

ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการเก็งกำไรใน ตลาดซื้อขายล่วงหน้า ที่ประชุมเห็นชอบในการผลักดันให้มีตลาดภูมิภาคซื้อขายยางจริง ช่วยถ่วงดุลปริมาณการซื้อขายยางในระบบปัจจุบัน ซึ่ง IRCO จะต้องศึกษาอัตราแลกเปลี่ยน ลักษณะการส่งมอบ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ที่ต้องเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2559 แต่พล.อ.ฉัตรชัย เห็นว่าควรดำเนินการภายใน3เดือนนี้



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

- 2 -

ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เวียดนามเป็น หุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์ของ IRCO ด้วย โดยจะมี ส่วนร่วมในการกำหนด มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา แต่ที่ประชุมเห็นว่าเวียดนามควรเข้ามาเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ มากกว่าเป็นเพียง หุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์เท่านั้น เพราะจะสามารถออกความเห็นและร่วมลงทุนจัดตั้งตลาด กลางภูมิภาคและใช้ประโยชน์ ร่วมกันอย่างเต็มที่ด้วย

นายหลักชัย กิตติพล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด กล่าวว่า การจำกัด การส่งออกเคยทำมาแล้ว 3 ครั้ง ในปี 2549 ,2552 และปลายปี 2555ต่อเนื่อง 2556 ทั้งหมดมีเป้าหมาย เพื่อให้ราคายางที่เกษตรกร ได้รับปรับตัวสูงขึ้น

โดยในปี 2549 และ 2552 นั้นถือว่าประสบผลสำเร็จ เนื่องจากสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ พื้นตัวพอดี แต่การ ดำเนินการในปี 2555 ต่อเนื่องถึงปี 2556 นั้นไม่ประสบผลสำเร็จ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจยังซบ เซา

อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของการจำกัดการส่งออกคือการประสานการทำงานร่วมกับภาค เอกชนทุกฝ่าย ต้อง มีความจริงใจต่อกัน ในขณะที่เมื่อภาคเอกชนเสียผลประโยชน์ที่พึงได้แล้ว ภาครัฐต้องให้การสนับสนุน อย่างสมเหตุสมผล

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติงบประมาณในโครงการ สินเชื่อเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพิ่ม เต็มอีก 5 พันล้านบาท ที่ผ่านมารัฐบาลมีวงเงินสินเชื่อตั้งกล่าว แล้ว 1 หมื่นล้านบาท โดยรัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ย 3% ซึ่งชาวสวนกู้แล้ว 82,000 กว่าครัวเรือน วงเงิน 7,394 ล้านบาท

"ถ้าดูจากวงเงินตั้งต้น 10,000 ล้านบาทแต่เกษตรกรได้รับสินเชื่อไปแล้วกว่า 7 พันล้านบาท ทำให้เหลือเงิน ประมาณ 2,600 กว่าล้านบาท แต่มีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์อีกกว่า 5 หมื่นกว่า ครอบครัวยังต้องใช้เงินอีก 5,200 ล้านบาท จึงไม่เพียงพอ"--จบ--

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ (Th) (10/12/58)